

asiaMORTAR
Deliver Solutions

am FLEXICURE R102

MÔ TẢ SẢN PHẨM

am Flexicure R102 là hợp chất bảo dưỡng tạo màng gốc nước có chứa hợp chất nhựa tổng hợp nhân tạo gốc acrylic. Được sử dụng bảo dưỡng bề mặt bê tông, dùng cho mặt ngang, mặt đứng, trong nhà và ngoài trời. Sau khi thi công, am Flexicure R102 tạo thành lớp màng bảo vệ, giữ lại toàn bộ lượng nước trong bê tông tươi, đảm bảo quá trình thủy hóa diễn ra hoàn toàn.

CÁC ỨNG DỤNG

am Flexicure R102 được sử dụng để ngăn cản sự thoát hơi nước nhanh bề mặt ngay sau khi vừa mới đổ bê tông. am Flexicure R102 dạng lỏng có màu trắng sữa khi phun và tạo thành lớp màng trong suốt khi khô trên bề mặt bê tông.

Ngoài ra, am Flexicure R102 còn tạo ra một màu sắc nhất thời để có thể kiểm tra được khu vực nào đã thi công. am Flexicure R101 còn thích hợp cho việc bảo dưỡng lớp vữa láng nền.

CÁC ƯU ĐIỂM

am Flexicure R102 thi công đơn giản nhưng vẫn đảm bảo giữ lượng nước trong bê tông, tiết kiệm được thời gian bảo dưỡng, không phải sử dụng phương pháp bảo dưỡng bằng vải bao bố.

Chỉ cần thi công một lớp là đủ yêu cầu.

Cho phép thi công lớp hoàn thiện lên trực tiếp lớp bảo dưỡng.

am Flexicure R102 tạo thành lớp phủ trong suốt hoặc có màu cho những khu vực cần sự phân biệt.

Giảm sự co ngót và vết nứt bề mặt nhằm ngăn cản sự thoát hơi ẩm.

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

Thi công

am Flexicure R102 được thi công lên bề mặt bê tông mới đổ xong khi nước trên bề mặt vừa bốc hơi hết (khoảng 30 phút đến 2 giờ tùy thuộc vào nhiệt độ) và khi bề mặt bê tông đã khô hoàn toàn. Cho bề mặt bê tông đứng, thi công ngay lớp bảo dưỡng am Flexicure R102 ngay sau khi ván khuôn được tháo dỡ.

am Flexicure R102 có thể thi công bằng chổi quét, cọ lăn hoặc máy phun áp lực thấp.

THÔNG TIN AN TOÀN

am Flexicure R102 là chất không cháy và không độc hại. Có thể gây dị ứng khi tiếp xúc, cần mang giày bảo hộ và kính bảo vệ mắt trong quá trình thi công sản phẩm.

Trường hợp am Flexicure R102 tiếp xúc với da hoặc mắt, nên rửa nhiều lần bằng nước sạch. Nếu có hiện tượng dị ứng nên đến trung tâm y tế để kiểm tra.

Trường hợp nuốt phải am Flexicure R102, rửa sạch miệng bằng nước và đưa liền đến trung tâm y tế gần nhất.

VỆ SINH

Lượng am Flexicure R102 rơi vãi trong quá trình thi công được vệ sinh ngay tức thì bằng nước.

Tuy nhiên, nếu lớp am Flexicure R102 đã khô, có thể dùng dung môi gốc hữu cơ hoặc nước nóng để vệ sinh.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màu sắc	Dung dịch lỏng, màu trắng sữa (hoặc dung dịch nhuộm màu cần cho những khu vực cần phân biệt)
Tỷ trọng	1.02 g/cm ³

LIỀU DÙNG

1 lít **am** Flexicure R102 thi công được 5 - 6 m²

ĐÓNG GÓI

am Flexicure R102 được đóng gói dạng thùng 20 lít hoặc dạng phuy 200 lít.

HẠN DÙNG

Hạn sử dụng của **am** Flexicure R102 là 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện được bảo quản và bao bì đóng kín.

Asia Mortar Co., LTD (AM Co., LTD)

33 / 1 – Lý V n Ph c, Ph ng Tân nh, Qu n 1, Tp. HCM

Tel: (84-8) 38 20 8686 Fax: (84-8) 38 20 8866 Email: amv@asiamortar.com Website: www.asiamortar.com

Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu trong tài liệu này được đúc kết từ kiến thức, kinh nghiệm và dựa vào các kết quả thí nghiệm thực tế công trường, phòng thí nghiệm. Tuy nhiên trong một số trường hợp tất cả các thông tin nêu trên có thể không được tuân thủ nghiêm ngặt tại công trường do sai phương pháp thi công, do nhà ứng dụng, do điều kiện thi công nên có thể xảy ra kết quả không như đề cập và hoàn toàn không được quy trách nhiệm cho nhà cung cấp. Nên tham khảo bộ phận kỹ thuật Asia Mortar để tránh sai sót trong mọi trường hợp để có kết quả tốt nhất.